

Số: /BC-SVHTTDL

Lào Cai, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO,
DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020

Kính gửi: - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai,
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và các đề án trọng tâm giai đoạn 2015 – 2020. Đây cũng là năm đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19 và thiên tai đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là đối với các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm cao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã phân đầu cơ bản hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm.

Ngay khi dịch bệnh Covid 19 có những diễn biến phức tạp, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH, TT&DL, ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Qua đó, các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, lễ hội, các điểm di tích, điểm du lịch đã kịp thời được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng mất an toàn đối với nhân dân, du khách. Đặc biệt, đối với hoạt động du lịch, ngành đã chủ động bám sát tình hình, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin và tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp kịp thời để xử lý các tình huống, cơ bản kiểm soát tốt các hoạt động du lịch, cho đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 02 du khách nước ngoài dương tính Covid 19 song không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 3 hội nghị bàn về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi hoạt động du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tổ chức các chương trình famtrip, công bố các gói kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch nội địa; ban hành Kế hoạch kích cầu và xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid năm 2020 (KH 169/KH-UBND ngày 12/6/2020). Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng du lịch Lào Cai đã bước đầu hồi phục với kết quả khả quan.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Căn cứ Kế hoạch số 280/KH-TU ngày 15/01/2020 và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các Tiểu ban Đại hội và UBND tỉnh, ngành đã tăng cường công tác hướng dẫn đối với các địa phương, triển khai

thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng quy định và các hướng dẫn của Trung ương, trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong tháng 1, ngành đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ công bố thành lập thị xã Sa Pa gắn với khai mạc Lễ hội mùa đông Sa Pa. Sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là tiền đề, là sự khởi đầu mới, là động lực trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Ngành đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác xây dựng các văn bản quy định về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý, tăng cường các chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã xây dựng và báo cáo phương án quy hoạch phát triển không gian văn hóa, thể thao, du lịch tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Trong năm 2020 cũng đã xây dựng và đang hoàn thiện Đề án phát triển văn hóa, du lịch giai đoạn 2020-2025 để trình UBND tỉnh trình Tỉnh ủy phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện nội dung, quy trình xây dựng Chính sách khuyến khích phát triển du lịch; Quy chế quản lý, sử dụng Công du lịch thông minh. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND các Nghị quyết đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu, mức giải thưởng văn học nghệ thuật, giải thưởng báo chí. Ngoài ra, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành như: KH số 389/KH-UBND ngày 27/12/2019 về tổ chức các hoạt động mừng Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2020); KH số 264/KH-UBND ngày 6/10/2020 về triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện; KH số 254/KH-UBND ngày 28/09/2020 về Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hướng dẫn số 57/HD-UBND ngày 14/02/2020 về thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; văn bản số 1219/UBND-VX ngày 25/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Ngành tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Một trong những chỉ đạo trọng tâm đó là việc tăng cường bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở. Ngành đã tổ chức các chương trình làm việc với các địa phương như huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa qua đó nắm bắt tình hình ở cơ sở đồng thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng cũng như hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc quản lý, tổ chức và phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Tích cực chỉ đạo, triển khai trong toàn ngành nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như tổ chức các hoạt động sự nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động tự đào tạo trong nội bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tham

muu cho tỉnh; xây dựng các đề án thực hiện số hóa các dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác lưu trữ và khai thác rộng rãi. Đã thực hiện chuyển đổi cơ chế tài chính đối với 01 đơn vị sự nghiệp, thực hiện hình thức đặt hàng đối với các hoạt động thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động. Khi tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp, ngành đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng chuyển các hình thức hoạt động phù hợp với các quy định phòng dịch nhưng đồng thời vẫn đảm bảo duy trì hoạt động chuyên môn như: thực hiện hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên các website, Cổng thông tin, mạng xã hội; tổ chức các bài huấn luyện thể thao thành tích cao online; tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao trực tuyến; xây dựng các chương trình thuyết minh viên ảo tại Bảo tàng; số hóa tư liệu và đẩy mạnh hoạt động thư viện trực tuyến... Với phương châm lấy “phát triển nội lực” làm nền tảng để kịp thời chuyển hướng các hoạt động ngay sau khi dịch bệnh kết thúc và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra. Công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp đều chú trọng nâng cao tính hiệu quả, phát huy sức mạnh nội sinh, sức mạnh tổng hợp gắn kết giữa các lĩnh vực hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển thể chất, rèn luyện trí lực trong nhân dân, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; phát triển văn hóa, thể thao trở thành động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch.

II. Kết quả thực hiện

1 Lĩnh vực văn hóa, gia đình

1.1. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa; khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch: Ngành đã tổ chức các đợt rà soát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý, quy hoạch, khoanh vùng cấm mốc giới, việc tổ chức khai thác, hoạt động đối với toàn bộ các di tích, danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó có văn bản trao đổi, chỉ đạo cụ thể đối với từng địa phương nhằm chấn chỉnh cũng như hướng dẫn địa phương trong việc nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ và khai thác đối với di tích, danh thắng trên địa bàn. Trong năm Sở đã tổ chức công bố, triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Sa Pa (QĐ số 4180/QĐ-UBND); Công bố và trao bằng công nhận di tích, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho các huyện Văn Bàn, TX Sa Pa. Tổ chức rà soát và đánh giá tổng thể hiện trạng 04 DSVHPVT quốc gia, kết hợp với nghiên cứu, sưu tầm và bổ sung tư liệu cho 4 di sản tại 24 xã, phường. Tổ chức truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức tổ chức nghi lễ, nội dung bảo vệ và phát huy đối với 06 DSVHPVT quốc gia ở 13 xã. Lựa chọn 04 DSVHPVT quốc gia để hỗ trợ phục dựng, bảo tồn và xây dựng thành sản phẩm du lịch (Nghệ chạm khắc bạc của người Dao Đỏ, Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông, di sản Khắp Nôm Tày và Lễ hội Xuống đồng tại huyện Văn Bàn). Tổ chức tập huấn, quay phim bảo tồn 06 nội dung các nghi lễ (Cúng nguồn nước, cắm bản, cúng rừng và tạ ơn thầy, lễ cưới truyền thống của người Hà Nhì; nghề ủ rượu (Bia Hà Nhì)). Sưu tầm, bảo tồn 02 DSVHPVT có nguy cơ mai một cao (DSVHPVT người Dao Họ, nghệ thuật âm nhạc dân tộc Dao ở Lào Cai). Trong năm 2020 đã xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh (Phế tích Đồn Trấn Hà và di tích Đền Pịt) (toàn tỉnh hiện có 48 di tích được xếp hạng gồm 21 di tích cấp quốc gia và 27 di tích cấp tỉnh). Sở đã xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận DSVHPVT quốc gia cho 03 di sản (Nghệ truyền thống làm tranh thờ dân tộc Dao - Sa Pa; Nghệ thuật

trang trí trên trang phục người Mông Hoa - Bắc Hà; Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Nùng Dín - Mường Khương). Công tác quản lý và bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa đã tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chú trọng vào việc bảo tồn trong cộng đồng, việc gìn giữ và trao truyền di sản, và phát huy để di sản văn hóa không chỉ là “tài sản” được lưu giữ trong cộng đồng mà còn được khai thác trở thành các sản phẩm du lịch cụ thể đặc trưng của Lào Cai.

Bảo tàng tỉnh đã trở thành một điểm giáo dục và du lịch thu hút đông đảo sự tham gia của công chúng: Sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch của Bộ VH-TT&DL về thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng gắn với phát triển du lịch” với mục tiêu xây dựng Bảo tàng trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn của Lào Cai. Cùng với các chương trình trưng bày chuyên đề phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh như Đại hội Đảng bộ tỉnh, gặp mặt truyền thống Hội Trường Sơn, Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội dân tộc thiểu số, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm tập trung vào giới thiệu về lịch sử, văn hóa, du lịch của Lào Cai với những đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện qua đó thu hút được đông đảo người đến tham quan Bảo tàng. Ngoài ra, đã phối hợp với các địa phương thực hiện các cuộc trưng bày phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, TP. Phối hợp tích cực với ngành Giáo dục – Đào tạo, các trường học để tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu, giáo dục cho học sinh tại Nhà Bảo tàng. Năm 2020, Bảo tàng đón khoảng 2.500 lượt khách tham quan; tổ chức 14/9 cuộc trưng bày; sưu tầm 126/110 hiện vật, 600 ảnh; thực hiện khảo sát hàng động và xác định dấu tích cổ sinh và cư trú của người nguyên thủy tại 04 hang động ở huyện Mường Khương. Để hướng tới mục tiêu xây dựng Bảo tàng trở thành điểm đến đặc sắc, hiện đại, thu hút khách du lịch hiện Sở đang báo cáo xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai với các giai đoạn đầu tư 2021-2030.

1.2 Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid, nhiều chương trình lớn phải hủy bỏ nhưng nhìn chung hoạt động biểu diễn nghệ thuật vẫn được duy trì khá tốt. Ước tính đến hết tháng 12, Đoàn Nghệ thuật dân tộc sẽ đạt 105/100 buổi biểu diễn theo kế hoạch giao. Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, Đoàn đã tập trung vào công tác tập huấn, bồi dưỡng sáng tác, biên đạo, diễn viên để có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức hoạt động trở lại. Trong năm đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ du lịch tích cực quảng bá, giới thiệu văn hóa các dân tộc Lào Cai tới bạn bè trong và ngoài nước như: chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Đại hội dân tộc thiểu số, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN; chương trình giao lưu nghệ thuật tại Ngày văn hóa Hàn Quốc, Lễ hội mùa đông Bắc Hà, Chợ tình Sa Pa... Đoàn NTDT đã thực hiện 1 sản phẩm đĩa nhạc gồm những bài hát đặc sắc, tiêu biểu về Lào Cai chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

1.3 Hoạt động văn hóa cơ sở, điện ảnh:

Hoạt động văn hóa cơ sở được triển khai tích cực với nhiều chương trình hướng về cơ sở, đưa thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Sở chỉ đạo tích cực trong việc hướng dẫn các địa phương xây dựng và phát

triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội vừa phục vụ các nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển du lịch. Qua việc xây dựng phong trào từ cơ sở, nhiều hạt nhân về văn hóa, văn nghệ đã được phát hiện, bồi dưỡng; nhiều câu lạc bộ văn nghệ tiếp tục duy trì hoạt động và phát huy tốt vai trò gìn giữ và phổ biến các giá trị của di sản văn hóa các dân tộc trong cộng đồng như các CLB bản sắc của TP Lào Cai, các CLB khắp nôm huyện Văn Bàn, các đội văn nghệ tại các điểm du lịch cộng đồng ở Sa Pa, Bắc Hà... Năm 2020, Hội thi Giọng hát hay tỉnh Lào Cai lần thứ nhất được tổ chức đã thu hút đông đảo người tham gia đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với chất lượng được đánh giá khá tốt. Các hoạt động về sáng tác âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh cũng được quan tâm đẩy mạnh. Các hội, chi hội tích cực tổ chức các chương trình đi thực tế sáng tác, tham gia các liên hoan, các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế. Trong năm Sở VH,TT&DL đã tổ chức cuộc thi sáng tác tranh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, triển lãm tranh mỹ thuật – tranh cổ động chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh, phối hợp tổ chức triển lãm “Vẻ đẹp Lào Cai qua nghệ thuật nhiếp ảnh”, chi hội nhiếp ảnh tổ chức triển lãm ảnh “Tình ca Bắc Hà”...

Các hoạt động tuyên truyền lưu động tiếp tục được tăng cường với trọng tâm hướng về cơ sở, khắc phục khó khăn do dịch bệnh. Tính đến hết năm, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh đã thực hiện được 200 buổi chiếu phim lưu động, 130 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng 02 phim phóng sự, 05 kịch bản tuyên truyền (đạt 100% kế hoạch năm). Hoạt động của Rạp chiếu phim cũng được tiếp tục duy trì với nhiều đổi mới trong phương thức marketing và tìm kiếm nguồn phim để thu hút khán giả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tần suất hoạt động bị gián đoạn, do vậy doanh thu năm 2020 của Rạp không đạt kế hoạch giao (đến 30/11 thu 570.000.000, đạt 49,35% KH; phục vụ 9.785 lượt người xem).

1.4 Hoạt động thư viện:

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua hoạt động của Thư viện trong bối cảnh dịch bệnh, ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 2030”, Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức hoạt động trong hoạt động thư viện được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội. Thư viện tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động từ dự án Bill Gates, chỉnh lý hệ thống tra cứu truyền thống, tăng cường số hóa tài liệu phục vụ tra cứu trên môi trường mạng (số hóa 50.000 trang tài liệu địa chí, 6.000 bản sách). Công tác bổ sung, luân chuyển tài liệu, hồi cố sách báo, tư liệu tiếp tục được đẩy mạnh (luân chuyển 2.770 bản sách, 12.180 bản sách cho thư viện tỉnh và hệ thống thư viện huyện, thành phố). Cùng với việc đổi mới các hoạt động để thu hút độc giả tới Thư viện, Thư viện tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động phục vụ lưu động tại các điểm trường, trong năm đã thực hiện 108 cuộc tới các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu giao về thẻ bạn đọc đạt vượt kế hoạch giao 108,3% (2735/2700 thẻ)

1.5 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa:

Bám sát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW, Sở VH,TT&DL tham mưu cho BCĐ tỉnh tích cực triển khai các nội dung của Phong trào với yêu cầu phù hợp, bám sát với thực tế tại tỉnh. Phong trào TĐĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo thành sức mạnh dân tộc bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Năm 2020 đã thực hiện kiện toàn lại BCĐ cấp tỉnh. Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, BCĐ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào như: hướng dẫn số 57/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/NQ-HĐND: văn bản số 505/UBND-VX về việc thực hiện Thông báo số 30/TB-VPCP về phong trào TĐĐKXDĐSVH; văn bản số 1011/UBND-VX về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch triển khai phong trào TĐĐKXDĐSVH năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, rà soát thực hiện QĐ 22/QĐ-TTg về xây dựng hương ước, quy ước tại cơ sở...

Tại cấp huyện, 164 BCĐ xã, phường, thị trấn và 1.575 BVĐ KDC đã được kiện toàn. Các ngành, thành viên BCĐ các cấp cũng tích cực lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn với việc triển khai các nội dung của Phong trào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào như: MTTQ triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện Phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Trong tháng 12, BCĐ Phong trào tỉnh Lào Cai tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được qua 20 năm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tiếp theo.

1.6 Bản quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa

Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp VH đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Quyết định 126/QĐ-BVHTTDL và kế hoạch 235/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hướng dẫn, xây dựng cơ chế chính sách phát triển của ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn triển khai các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, các quy định về biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, Karaoke, vũ trường,.. Qua đó, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển; từng bước hình thành cơ chế quản lý văn hóa có lợi cho thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh tốt đẹp.

Đồng thời, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành xây dựng các đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tăng cường khai thác, cung ứng các dịch vụ công, khai thác các thiết chế để tổ chức các dịch vụ, tăng mức độ tự chủ về tài chính. Năm 2020, có 01 đơn vị thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên, 03 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thực hiện đặt hàng dịch vụ công đối với 02 đơn vị.

1.7 Công tác gia đình

Công tác gia đình được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình, kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, kế hoạch duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; Kế hoạch công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành văn hoá thể thao du lịch năm 2020; Văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại 20 xã/5 huyện; Văn bản thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bạo lực gia đình của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch; Văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình VN 28/6; Câu lạc bộ và nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại 20 xã. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020. Hướng dẫn các địa phương thành lập ban chỉ đạo Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và tổ chức hướng dẫn nhân rộng mô hình tại 5 xã : Bắc Cường (TP Lào Cai), Mường Vi (Bát Xát), Tân An (Văn Bàn), Tăng Loỏng (TT Bảo Thắng), Phường Sa Pa (Thị xã Sa Pa).

2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

Trong bối cảnh chung các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, nhưng các hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao đã được duy trì ổn định nhất và đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý đối với hoạt động TDTT tiếp tục được tăng cường. Ngay khi diễn ra dịch bệnh, Sở đã có các chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các hoạt động TDTT nhằm đảm bảo việc rèn luyện duy trì sức khỏe trong nhân dân nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo việc duy trì công tác huấn luyện đào tạo VĐV các tuyến trong tình hình mới nhằm duy trì phong độ, sẵn sàng cho việc trở lại tham gia thi đấu ngay khi các giải được tổ chức trở lại; củng cố, chỉnh trang lại cơ sở vật chất, sân bãi để sẵn sàng cho việc tổ chức các hoạt động thể thao và đăng cai các giải toàn quốc; xây dựng các phương án khai thác, cung cấp các dịch vụ TDTT theo nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng và Đề án cho thuê tài sản của UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 641 về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam của tỉnh Lào Cai; triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi đối với HLV, VĐV và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các hoạt động thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển sâu rộng trong nhân dân. Việc rèn luyện các môn thể dục, thể thao đã từng bước trở thành nếp sống sinh hoạt thường ngày của một bộ phận lớn người dân. Tính đến hết năm 2020, đã có khoảng 35% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Phong trào tập luyện một số môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, bơi lội...tiếp tục phát triển mạnh. Một số môn như xe đạp, bóng rổ, cờ vua, các môn võ cũng từng bước được mở rộng, nhất là trong các trường học. Trong năm, Trung tâm HL&TD TDTT đã xây dựng và thành lập được 11 CLB thể thao truyền thống tại 5 huyện; hướng dẫn thành lập mới 8 CLB cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá. Trên địa bàn TP Lào Cai hiện duy trì 20 câu lạc bộ và các điểm tập thường xuyên. Các VĐV tham gia các giải hệ thống phong trào toàn quốc đã giành 23 huy chương các loại (2 HCV, 6 HCB, 15HCD).

Ngành đã có nhiều chỉ đạo trong việc đổi mới công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao để từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, thu hút đăng cai các giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế, thúc đẩy các dịch vụ du lịch. Năm 2020 đăng cai 02 giải đấu cấp quốc gia (giải xe đạp và wushu) có gần 1.500 HLV, VĐV và người cổ vũ đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Tổ chức 22 giải cấp tỉnh trong kế hoạch. Công tác xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm đã tổ chức 04 giải thể thao theo hình thức XHH. Ngành đã phối hợp với ngành GD-ĐT tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VIII với gần 4.000 VĐV tham gia.

Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được nhiều thành công tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. VĐV Hoàng Thị Duyên của Lào Cai đã giành 3 HVC tại Cúp cử tạ thế giới Rome 2020. VĐV các tuyến của tỉnh đã tham gia thi đấu 36 giải toàn quốc và giành 92 huy chương các loại (20 HCV, 23 HCB, 49 HCD). Hiện Lào Cai có 14 VĐV cấp cao (01 Kiện tướng Quốc tế, 02 Kiện tướng cấp quốc gia, 11 VĐV Cấp I quốc gia); có 13 VĐV đang tập huấn tại các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia. Trung tâm HL&TD TDDT thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện cho 240 VĐV ở 15 môn thể thao.

3. Lĩnh vực du lịch

Có thể nói, du lịch là một trong những ngành phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid. Năm 2020, kế hoạch của du lịch Lào Cai là đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu 22.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh, chỉ tiêu đón khách du lịch điều chỉnh còn 2,5 triệu lượt khách. Ngành đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phục hồi hoạt động du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho các địa phương, các cơ sở dịch vụ du lịch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tăng cường việc chỉnh trang, củng cố cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực tại chỗ trong điều kiện các hoạt động dịch vụ chững lại do dịch bệnh. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, sự chung tay của các doanh nghiệp đã đưa ra các gói kích cầu (“Mùa Hè Sa Pa 2020”, Chương trình Famtrip và toạ đàm “Kích cầu du lịch Tây Bắc”) với chi phí phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến điểm đến, cung cấp các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Trong những tháng cuối năm du lịch Lào Cai đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về du lịch: Tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 2,2 triệu lượt khách (giảm 57,9% so với cùng kỳ 2019, đạt 86% kế hoạch năm điều chỉnh). Trong đó, khách quốc tế đạt 100.840 lượt khách (giảm 87,5% so với cùng kỳ 2019); khách nội địa đạt trên 2 triệu lượt (giảm 52% so với cùng kỳ 2019). Tổng thu du lịch đạt 6.370 tỷ, (giảm 66,8% so với cùng kỳ).

Khách du lịch đến các địa bàn trọng điểm du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ. Khu du lịch quốc gia Sa Pa đón khoảng 1.286.000 lượt; trong đó có 72.850 lượt khách quốc tế. Huyện Bắc Hà đón 261.100 lượt khách, trong đó có 12.200 lượt khách quốc tế. TP Lào Cai đón 640.000 lượt, trong đó có 29.300 lượt khách quốc tế.

Do việc phải tạm dừng các hoạt động du lịch, tập trung chuyển sang các hoạt động tư vấn thông tin, quảng bá trực tuyến và việc không đón khách du lịch quốc tế đến Việt

Nam nên lượng khách đến Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch cũng giảm mạnh. Tại các Nhà du lịch Sa Pa, Nhà du lịch Bắc Hà và Quầy thông tin du lịch Lào Cai đón khoảng 39.431 lượt khách (đạt 21.5% kế hoạch), trong đó khách Việt Nam ước đạt 30.931 lượt, khách quốc tế ước đạt 8.500 lượt. Ngược lại, lượng khách truy cập tìm hiểu thông tin trên các trang thông tin tăng như: dulichlaocai.vn đạt khoảng 28.000 lượt truy cập, laocaitourism.vn ước đạt 117.880 lượt, Sapa-tourism.com ước đạt 42.100 lượt, dulichtaybac.vn ước đạt 42.150 lượt, youtube Du lịch Lào Cai ước đạt 130.000 lượt xem, fanpage Du lịch Lào Cai đạt 11.135 lượt theo dõi thường xuyên với 2.983.275 lượt người thích.

Công tác quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm du lịch: Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch trực tuyến trên các trang thông tin và các nền tảng mạng xã hội, Lào Cai cũng tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thông qua các chương trình kích cầu du lịch, tổ chức đoàn famtrip, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, đưa vào thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Sở đã phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam, các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông tổ chức 02 đoàn famtrip đến Lào Cai. Phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với TP Hồ Chí Minh. Tham gia trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch Lào Cai tại các Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội, Liên hoan âm thực 8 tỉnh TBMR và TP Hồ Chí Minh, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16, Hội chợ các sản phẩm OCCOP toàn quốc, Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa...

Các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch thể thao đã tạo được sức hút lớn đối với du khách. Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, giải Maraton vượt núi quốc tế lần thứ 8 thu hút hơn 2.200 VĐV trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam; giải chạy leo núi chinh phục Fansipan nhằm hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về du lịch và kỷ niệm 10 năm Thăng Long – Hà Nội trên đỉnh Fansipan cũng đã thu hút trên 200 VĐV trong và ngoài nước; Lễ hội hoa hồng và rượu vang tổ chức tại Nhà du lịch Sa Pa cũng tạo nên sức hấp dẫn đông đảo du khách đến Sa Pa. Huyện Bắc Hà tổ chức các lễ hội mùa xuân “Ngày hội Cao nguyên trắng”, lễ hội mùa đông “Vũ điệu Cao nguyên trắng”, là các sản phẩm du lịch sẽ được duy trì tổ chức thường niên tại Bắc Hà. Huyện Bát Xát tổ chức giải leo núi chinh phục Lão Thần lần thứ V có gần 200 VĐV, du khách trong cả nước tham gia. Một trong những sản phẩm du lịch mới được đưa vào chạy thử nghiệm trong những tháng cuối năm tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa và đã tạo nên được sức hút rất lớn đối với du khách, đó là chương trình tái hiện “Chợ tình Sa Pa”. Sau chương trình chạy thử nghiệm thành công, Sở VHNT&DL sẽ tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của chuyên gia, nghệ nhân và người dân để tiếp tục hoàn thiện và đưa sản phẩm vào hoạt động thường xuyên. Song song với các hoạt động trên, ngành du lịch đang khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng Bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch Lào Cai và triển khai Chiến lược quảng bá thương hiệu Fansipan trong năm 2021.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Duy trì việc thẩm định, cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng các quy định hiện hành. Sở đã xây dựng bộ Tài liệu dành cho HDV du lịch tại điểm. Tổ chức tập huấn đào tạo nghiệp vụ HDV du lịch tại điểm cho

hướng dẫn viên du lịch tại các địa bàn trọng điểm về du lịch như: Khu du lịch quốc gia Sa Pa; Y Tý - Bát Xát, huyện Bắc Hà.

Hoạt động lưu trú, lữ hành, khu, điểm du lịch: trên địa bàn toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 30 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 02 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 06 chi nhánh, văn phòng đại diện. Số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh là 1.310 cơ sở với trên 16.000 buồng, trong đó: 03 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao, 15 khách sạn 3 sao, 55 khách sạn 2 sao, 131 khách sạn 1 sao và 340 nhà có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay). Trong năm 2020 công nhận loại hạng 10 cơ sở lưu trú. Phối hợp với Tổng cục Du lịch thẩm định, thẩm định lại hạng 4, 5 sao cho 08 cơ sở lưu trú du lịch. Toàn tỉnh hiện có 30 điểm du lịch, 01 khu du lịch quốc gia Sa Pa và 02 khu du lịch cấp tỉnh.

4. Các lĩnh vực khác

4.1. Công tác tổ chức, bộ máy; Thi đua khen thưởng

Công tác tổ chức, bộ máy: Sở luôn có sự thống nhất cao trong tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp bộ máy. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của BCH TW Đảng khóa XII ; Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp lĩnh vực VH,TT&DL theo quyết định số 429/QĐ-TTg; các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 120/2202/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo về số lượng, cơ cấu với tinh thần tinh gọn, hiệu quả. Năm 2020, có 01 ĐVSN được phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ 100% (Trung tâm HL&TĐ TĐTT) ; 02 ĐVSN đang hoàn thiện Đề án để trình UBND phê duyệt. Về việc giải quyết dôi dư cấp phó, Sở đã cơ bản thực hiện xong, hiện chỉ còn 3 vị trí cấp phó phòng thuộc Sở đang dôi dư, dự kiến đến quý IV/2021 sẽ hoàn thành sắp xếp 100% cấp phó dôi dư. Đối với việc thực hiện tinh giản, cắt giảm biên chế, tính đến năm 2020 Sở đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm của giai đoạn 2016-2021. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Năm 2020 Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở ; bổ nhiệm lại 01 PGĐ Sở, 02 lãnh đạo cấp phòng và đơn vị trực thuộc. Tính đến năm 2020, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng và tương đương đã hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Công tác thi đua, khen thưởng: chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Trong năm 2020 đã đón nhận 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 01 Cờ thi đua xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng ĐH thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 04 Bằng khen của Bộ VHTTDL, 14 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh. Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 07 tập thể 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

4.2. Công tác cải cải hành chính; phòng, chống tham nhũng

Cải cách hành chính : Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với trọng tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ

thuật vào triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, có 125 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện, 05 TTHC cấp xã. Đăng ký thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC đối với 10 TTHC. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 09/12/2020) là 287 hồ sơ. Từ ngày 2/11 bộ phận một cửa đã chuyển về Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh và triển khai các bước tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công theo quy định. Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc đã được Sở chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến nay gần 100% hồ sơ công văn đến, công văn đi của Sở và các đơn vị trực thuộc đã được xử lý trên hệ thống văn bản điều hành. 100% lãnh đạo sử dụng chữ ký số, trên 95% văn bản được ký bằng chữ ký số. Các thông tin trao đổi về công vụ đều được sử dụng thông qua địa chỉ hộp thư công vụ. Thông tin chỉ đạo điều hành, hoạt động của ngành được thường xuyên cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của Sở. 100% các đơn vị thuộc Sở đã thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Phòng chống tham nhũng: tiếp tục chỉ đạo, quán triệt nghiêm các quy định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, sử dụng các quỹ; duy trì thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính. Quan tâm thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý, sử dụng biên chế về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch các vấn đề về tài chính, tổ chức cán bộ, triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

4.3 Công tác thanh tra, kiểm tra

Tiến hành các cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành, tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định và pháp luật của nhà nước. Trong năm Thanh tra Sở thực hiện 02 cuộc thanh tra hành chính gắn với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc); kết quả: phát hiện sai phạm thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 23.760.000đ đối với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch. Thực hiện 11 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 05 huyện, TP, TX (Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai, TX Sa Pa, TP Lào Cai) đối với 165 tổ chức và cá nhân (gồm các cơ sở lưu trú, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, cơ sở dịch vụ TDTT, hoạt động TDTT, đơn vị sự nghiệp).

Năm 2020, Sở VH TT & DL có 02 đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Lào Cai và Thanh tra quốc phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện thanh tra theo kế hoạch.

4.4 Công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hầu hết các kế hoạch về đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch không được thực hiện. Một số chương trình đã phải hoãn không thực hiện như: chương trình cử cán bộ đi học tập, đào tạo về bảo tàng, du lịch tại Pháp theo nội dung hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine; chương trình giao lưu thơ “Ánh trăng Hồng Hà”, giải đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” với châu

Hồng Hà. Tuy nhiên, một số hoạt động về hợp tác quốc tế vẫn được tổ chức tại Lào Cai như: chương trình khai trương thử nghiệm tour “2 quốc gia, 6 điểm đến” vào tháng 1/2020; Liên văn nghệ "Đón Xuân qua biên giới Việt – Trung” lần thứ IV; UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức Ngày văn hóa Hàn Quốc lần thứ I tại Sa Pa. Các nội dung hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine cũng được tiếp tục triển khai. Năm 2020 tổ chức 01 lớp đào tạo tiếng Pháp trình độ DELF A1 cho 25 học viên, 01 lớp nâng cao DELF B1 tại Sa Pa ; 01 lớp tiếng Pháp giao tiếp trình độ DELF A1 cho 28 học viên tại TP Lào Cai.

Các chương trình hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh, TP trong nước như Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với TP Hồ Chí Minh, hợp tác với Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh... tiếp tục được duy trì thường xuyên.

4.5 Công tác Đảng, Đoàn thể, Quốc phòng an ninh

Công tác xây dựng tổ chức Đảng: Đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2020. Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là Đại hội được Đảng bộ Khối CQDN chọn làm điểm. Trong năm tổ chức 3 cuộc học tập Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối CQDN tỉnh lần thứ XXIV và Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thực hiện kết nạp 07 đảng viên mới. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác An ninh quốc phòng: tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Trong năm cử 05 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng An ninh quốc phòng đối tượng 3

Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên: Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia vào các chương trình giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các xã khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh như: chương trình “Chung bước em đến trường” tại xã Cao Sơn – Mường Khương với tổng giá trị các hoạt động là 45 triệu đồng ; nhân tin ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 tổng số tiền 3.620.000 đồng ; quyên góp ủng hộ nhân dân miền trung tổng giá trị gần 11 triệu đồng ; tổ chức tết trung thu tại 3 xã nông thôn mới do Sở đỡ đầu tổng giá trị gần 40 triệu.

4.6 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ, Cơ quan luôn chú trọng việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn khác của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CQ-DN bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo thông qua công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị học tập, đăng ký nêu gương và gắn cụ thể với việc triển khai thực hiện

các nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm đã tổ chức học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đưa việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ với những hình thức phù hợp.

4.7 Thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu:

Thực hiện các đề án số 3 và số 8 về phát triển du lịch, văn hóa, thể thao giai đoạn 2015-2020: Năm 2020, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều được triển khai theo kế hoạch, tuy nhiên do tác động dịch Covid 19, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được điều chỉnh hoặc tạm giãn, hoãn. Đối với Đề án số 8, sau 5 năm triển khai thực hiện, hiện có 14/15 mục tiêu đạt từ 100% trở lên; trong đó có 6/15 mục tiêu đạt cao từ 101 - 200%; 01/15 mục tiêu đạt dưới 100% là đào tạo vận động viên năng khiếu tập trung, bán tập trung (đạt 96% so với mục tiêu Đề án). Đối với Đề án số 3, dự kiến hết năm 2020, 3/7 chỉ tiêu đạt trên 100% so với mục tiêu Đề án; có 4/7 chỉ tiêu đạt từ 70% - 90% mục tiêu Đề án.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 6 và 16 trong chương trình xây dựng NTM năm 2020. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 2 tiêu chí tại 107 xã trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, thẩm định công nhận hoàn thành tiêu 2 tiêu chí đối với 8 xã thuộc các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà, TP Lào Cai, Si Ma Cai. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 2 tiêu chí của “Xã Nông thôn mới nâng cao” Sơn Hà và Trì Quang (Bảo Thắng).

Thực hiện giúp đỡ 3 xã xây dựng NTM: Sở đã tổ chức tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo tại các xã Điện Quan (Bảo Yên), Sán Chải, Bản Mề (Si Ma Cai), Võ Lao (Văn Bàn), Cao Sơn (Mường Khương). Tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại 3 xã. Trong năm Sở đã vận động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 02 nhà cho 2 hộ gia đình nghèo của xã Cao Sơn – Mường Khương - xã Nông thôn mới, với tổng số tiền trên 80 triệu.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình MTQGXĐNTM, năm 2020 Sở đã thực hiện hỗ trợ trang thiết bị cho 30 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; 239 nhà văn hóa thôn bản.

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: tiếp tục thực hiện dự án bảo tồn làng truyền thống thôn Choản Thẩn từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình. Ngoài ra, trong năm 2020 Sở đã khởi công dự án tu bổ một số hạng mục của Đền Phúc Khánh (Bảo Yên) với vốn hỗ trợ 400.000.000 đồng từ chương trình, cấp sản phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn và các trường PTDT nội trú.

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ VH, TT & DL đối với các lĩnh vực công tác của ngành. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo để góp phần làm nên những kết quả chung của từng lĩnh vực và toàn ngành. Tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp ổn định, thống nhất, hoạt động hiệu quả. Đến năm 2020, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015-2020 đã

hoàn thành và hoàn thành vượt mức; trong đó có các chỉ tiêu nằm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án số 3 và số 8 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Vượt qua những khó khăn, thách thức từ dịch bệnh, thiên tai, ngành đã cơ bản hoàn tất nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm toàn ngành vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid. Hoạt động của ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đều được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp lấy văn hoá, thể thao làm nguồn lực cho phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Những khó khăn, hạn chế

Đại dịch Covid 19 và thiên tai trong năm 2020 đã có những ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, trong đó có lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và đặc biệt là đối với lĩnh vực du lịch. Nhiều nhiệm vụ bị tạm hoãn, hoãn không tổ chức, nguồn kinh phí bố trí cho các hoạt động phải cắt giảm, nhất là đối với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai và doanh thu từ du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các đơn vị sự nghiệp không đạt kế hoạch thu sự nghiệp năm 2020. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm như dự án đường Tả Phìn – Bản Khoang (thuộc dự án sử dụng vốn vay ADB), đường leo núi 3 mẹ con (sử dụng vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch). Việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển du lịch, phê duyệt đơn giá đặt hàng lĩnh vực thể thao còn chậm. Công tác quản lý, việc thực hiện quy hoạch tại một số điểm di tích chưa tốt như tại di tích ruộng bậc thang Sa Pa, di tích Đền Thượng. Việc bố trí, cấp kinh phí để triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn còn chậm và không đủ đảm bảo điều kiện thực hiện. Chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý, nhất là ở cấp huyện chưa đồng đều, chưa cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025) theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dự báo đại dịch Covid chưa thể kết thúc sớm, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục mang đến những ảnh hưởng tiêu cực. Tình hình phát triển KT-XH trong nước và của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn. Các nguồn lực đầu tư sẽ còn nhiều hạn chế để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết nền kinh tế. Những khó khăn chung sẽ tạo ra nhiều thách thức, đồng thời cũng sẽ là thời cơ thúc đẩy toàn ngành phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2021.

1. Về thực hiện các Nghị quyết, Quy hoạch, Đề án, Dự án:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị...

- Tổ chức thực hiện Đề án về phát triển văn hóa, du lịch của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; các Đề án về lĩnh vực chuyên ngành: Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tâm vóc con người Việt Nam; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB”...

- Hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển không gian văn hóa, thể thao, du lịch trong Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai. Triển khai thực hiện Quy hoạch ruộng bậc thang Sa Pa. Xây dựng quy hoạch tư vấn thiết kế trung bày Bảo tàng tỉnh.

- Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các dự án về số hóa dữ liệu thông tin chuyên ngành. Xây dựng các đề án đổi mới hoạt động sự nghiệp theo hướng tăng cường cung cấp các dịch vụ công, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp văn hóa, nâng cao khả năng tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện công tác cải cách hành chính theo Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Các lĩnh vực chuyên ngành:

2.1 Lĩnh vực văn hóa, gia đình:

- Tiếp tục tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động văn hóa, di sản văn hóa, trọng tâm là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, di tích. Hoàn thiện xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng.

- Thực hiện tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, TDTT, du lịch kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai và Festival “Tinh hoa Tây Bắc” – Hương sắc Lào Cai năm 2021.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Phân đấu đạt chỉ tiêu: 83,5% gia đình văn hóa; 77% thôn, tổ dân phố VH; 95% cơ quan VH ; 80% Doanh nghiệp VH. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cho cơ sở, nhất là cấp xã, thôn. Xây dựng Kế hoạch thực hiện tiêu chí 6 và 16 cho các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2021 tại 05 xã/5 huyện (Đề án số 8); xây dựng CLB phòng chống bạo lực gia đình tại 20 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh; xây dựng 9 mô hình CLB "Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết" tại 9 huyện, thành phố

- Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở: đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ xung kích, tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân các vùng khó khăn, vùng biên giới. Hướng dẫn xây dựng, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Phát triển điện ảnh, khai thác hiệu quả hoạt động của Rạp chiếu phim.

- Đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tập trung cho việc sáng tác, xây dựng các tiết mục, chương trình mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghệ sỹ, diễn viên; khai thác, phát huy các di sản văn hóa các dân tộc xây dựng thành các chương trình biểu diễn phục vụ du lịch.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và triển khai dự án xây dựng không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Bảo tàng, đổi mới hình thức hoạt động theo hướng hiện đại, cung cấp các dịch vụ tham quan, trải nghiệm đa dạng.

- Tăng cường công tác bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với việc xây dựng các sản phẩm du lịch. Đề nghị công nhận 02 di sản VHPVT quốc gia. Tổ chức vinh danh, bảo tồn, khai thác các di sản văn hóa thế giới, bảo vật quốc gia, các di tích, danh thắng. Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, năm 2021. Tập trung cho công tác rà soát quy hoạch, cắm mốc giới các khu bảo vệ di tích; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương xây dựng hồ sơ di sản thế giới của 3 nước (Việt Nam – Trung Quốc – Pháp) đối với tuyến đường sắt Điện Việt.

- Đổi mới các hoạt động thư viện, tăng cường công tác phục vụ lưu động, tổ chức các hoạt động ngày đọc sách, trải nghiệm...để thu hút độc giả. Đẩy mạnh chuyên đổi số trong hoạt động thư viện.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về văn hóa, thể thao. Trong đó trọng tâm là các chương trình hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Nouvelle Aquitaine (Pháp), tỉnh Brest (Belarus), chương trình hợp tác 5 tỉnh hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Côn Minh (Trung Quốc), chương trình hợp tác Nhóm công tác liên hiệp các tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam.

2.2 Lĩnh vực thể dục, thể thao:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng cường công tác hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng và phát triển phong trào thể thao ở cơ sở. Chú trọng phát triển phong trào thể thao quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc. Phần đầu đạt 35,5% dân số tập luyện thể thao thường xuyên. Tổ chức thi đấu 22 giải thể thao cấp tỉnh trở lên. Tham gia 3-4 giải thể thao quần chúng toàn quốc, giành trên 10 huy chương các loại.

- Tổ chức các sự kiện thể thao lớn: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hội thi cấp tỉnh và đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực I. Giải đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia”. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021. Chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, tập huấn thể thao thành tích cao, ưu tiên những môn thể thao thế mạnh của tỉnh, đặc biệt đầu tư có chiều sâu đối với những môn

thể thao chính thức thi đấu tại Olympic, Asiad. Tham gia từ 32-35 giải thể thao thành tích cao toàn quốc, trong năm phấn đấu đạt 85 huy chương các loại trở lên; duy trì đào tạo từ 240-250 vận động viên trở lên. Đăng cai tổ chức từ 2-4 giải thể thao toàn quốc.

- Đẩy mạnh việc đổi mới tổ chức hoạt động thể dục, thể thao; mở rộng cung cấp các dịch vụ thể thao; khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao trong khu liên hợp thể thao. Hoàn thiện trình phê duyệt đơn giá đặt hàng chính thức đối với các dịch vụ TT.

2.3 Lĩnh vực du lịch:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; thực hiện Luật Du lịch 2017. Tổ chức quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch du lịch; hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh quản lý, sử dụng, vận hành Công du lịch thông minh. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển Khu du lịch Quốc gia Sa Pa; Kế hoạch số 186/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 148-CT/TU của TU về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thiện và quảng bá các sản phẩm du lịch mới như Chợ tình Sa Pa, Lễ hội hoa hồng và rượu vang, Lễ hội 4 mùa. Đưa vào khai thác thử nghiệm các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm tại Bắc Hà. Tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc lần thứ nhất.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Ưu tiên xúc tiến quảng bá tại thị trường du lịch nội địa, tập trung tại các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế. Công bố và khai thác Bộ công cụ nhận diện du lịch Lào Cai. Triển khai Chiến lược quảng bá thương hiệu Fansipan. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin, website, các nền tảng mạng xã hội. Tổ chức các ngày văn hóa, du lịch Lào Cai tại các trung tâm du lịch lớn. Tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, TP. Trong đó trọng tâm là chương trình hợp tác 8 tỉnh TBMR với TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác về du lịch với tỉnh Vân Nam (TQ) và vùng Nouvelle Aquitaine; tập trung các hoạt động khai thác tour du lịch “2 quốc gia, 6 điểm đến”, vận hành các Nhà du lịch theo mô hình chuyên gia Pháp chuyên gia, đào tạo kỹ thuật, đào tạo tiếng Pháp...

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch kích cầu tăng trưởng du lịch nhằm sớm khôi phục lại thị trường du lịch sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, mục tiêu năm 2021 đạt 5 triệu lượt khách trong đó lượt khách quốc tế đạt 400.000 lượt, khách nội địa đạt 4,6 triệu; Doanh thu dự kiến 16.008 tỷ đồng trong đó doanh thu từ khách quốc tế đạt 2.760 tỷ, từ khách nội địa đạt 13.248 tỷ.

V. Đề xuất, kiến nghị.

1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đề nghị Bộ quan tâm bố trí nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phát triển văn hóa để hỗ trợ công tác trùng tu, tu bổ di tích đã xếp hạng, đặc biệt là các di tích lịch sử; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủng hộ tỉnh Lào Cai được bố trí nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch để thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo, làm đường du lịch tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Quan tâm, ủng hộ tỉnh Lào Cai được bố trí các nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng 06 làng du lịch văn hóa - cộng đồng tại Sa Pa, Bát Xát nhằm phát triển và trải nghiệm các loại hình văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian, tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, tinh hoa ẩm thực... của 06 dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó (Sa Pa) và Hà Nhì (Bát Xát); xây dựng công trình Nhà biểu diễn nghệ thuật truyền thống tỉnh Lào Cai và tượng đài Hồ Chí Minh tại TP để phục vụ công tác giao lưu, đối ngoại và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển du lịch.

- Về cơ chế, chính sách: Đề nghị Bộ xem xét, tham mưu ban hành Nghị định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội để có căn cứ ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đưa danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” vào Luật Thi đua khen thưởng; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” để phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030, trong đó chú trọng nội dung xúc tiến du lịch khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các biểu hiện của mê tín dị đoan trong hoạt động tín ngưỡng để có căn cứ thực hiện tại địa phương.

- Đề nghị Bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

2. Đối với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Đề nghị nhất trí chủ trương đầu tư, bố trí nguồn lực, đầu tư xây dựng công trình Nhà biểu diễn nghệ thuật truyền thống tỉnh Lào Cai; chỉ đạo các ngành chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 công trình Sân Vận động tỉnh tại khu liên hợp thể thao; phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án tư vấn thiết kế không gian trung bày Bảo tàng tỉnh.

- Đề nghị tăng cường bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021; chú trọng thu hút, đầu tư nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các khu điểm du lịch, hệ thống thiết chế thể thao cấp huyện và cơ sở; ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống độc đáo các dân tộc phục vụ phát triển du lịch; đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai.

- Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án lớn để hình thành các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí cao cấp; các công trình văn hóa hiện đại và sản phẩm du lịch chất lượng cao.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

- Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để tập trung xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và sản phẩm du lịch mới, xúc tiến du lịch, tổ chức các chuỗi sự kiện kích cầu du lịch khi dịch covid được khống chế để phục hồi lại ngành du lịch của tỉnh.

3. Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã:

Đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn; chú trọng công tác quản lý lễ hội, di tích, bảo vệ di tích, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích; bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

Nơi nhận:

- Vụ TĐKT, Phòng TH-TT (Bộ VHTTDL);
- Vụ Văn hoá Dân tộc miền núi; Cục VHCS;
- Tổng cục DTTT, Tổng cục Du lịch;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND;
- Ban tuyên giáo TU; Ban Dân vận TU; Ban Dân tộc; Ban Nội chính tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở KH-ĐT; sở Lao động TB - XH;
- Lãnh đạo Sở VHTTDL (VBĐT);
- Lưu: VT, VP (18b').

GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thắng